

หลักสูตรอาชีพ การสานผาซีจากหวายเทียม จำนวน 31 ชั่วโมง (ขนาดใหญ่)

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุโขทัย

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
 กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพช่างพื้นฐาน

ความเป็นมา

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายสำคัญในการ พัฒนาคอนไทยให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้ง ด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยง สังคมเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ระดับภูมิภาคและระดับโลกจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชนซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาคิดเป็นและ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพให้มีความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใน ระดับพื้นฐาน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มุ่งให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มพูนรายได้ ทั้งนี้มีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายและ ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้วยรูปแบบการ ประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน และการ อนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานและสะดวกต่อ การใช้งาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

การสานผาซีจากหวายเทียม เป็นหลักสูตรที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม อื่น ๆ เช่น ตะกร้า หวายเทียม ชั้นโตกจากหวายเทียม ที่ใส่แก้วเยติจากหวายเทียม ซึ่งหวายเทียมเป็นวัสดุที่มีความคงทน มีสีสวยงาม สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม กำลังได้รับความนิยมและอยู่ในกระแสความสนใจ ของประชาชน ดังนั้นการนำเอาเส้นหวายเทียมที่มีลักษณะคล้ายดอกแต่มีสีสัน ลวดลายที่สวยงามและ คงทนมาทำการสาน เป็นผาซีจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ในการใช้งานเป็น

สิ่งประดิษฐ์เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ซึ่งมีลักษณะที่สวยงาม และจำหน่ายได้นับเป็นช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สร้างชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสามัคคี ในชุมชนสามารถก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรอาชีพการสานฝาซีจากหวายเทียม เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จากการสำรวจความต้องการที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ ประชาชน อีกทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลักสูตรอาชีพการสานฝาซีจากหวายเทียม ยังสามารถประกอบ เป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะในการสานฝาซีจากหวายเทียม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรอาชีพการสานฝาซีจากหวายเทียม 31 ชั่วโมง แบ่งเป็น

ภาคทฤษฎี จำนวน 3 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ จำนวน 28 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	ช่องทางการประกอบอาชีพ การสานฝาชี้จากหวายเทียม	1. ผู้เรียนอธิบายความสำคัญของ การประกอบ อาชีพ การสาน ฝาชี้จากหวาย เทียม 2. ผู้เรียนสามารถบอกทิศทาง การประกอบอาชีพได้	1. ความสำคัญของ การประกอบอาชีพ การสาน ฝาชี้จากหวายเทียม 2. ทิศทางการ ประกอบอาชีพ	วิทยากรบรรยาย ให้ ความรู้ เรื่อง ความสำคัญของ การประกอบอาชีพ การสานฝาชี้จาก หวายเทียม และ เรื่อง ทิศทาง การ ประกอบอาชีพ	1 ชั่วโมง	-
2	ทักษะการประกอบอาชีพ การสานฝาชี้จากหวายเทียม	1. ผู้เรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสานฝาชี้จากหวายเทียม ได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสานฝาชี้จากหวายเทียม ได้ 3. ผู้เรียนสามารถทำการสานฝาชี้จากหวายเทียมได้	1. วัสดุอุปกรณ์ การสาน ฝาชี้จาก หวายเทียม 2. ขั้นตอนการ เตรียม วัสดุ อุปกรณ์การสาน ฝาชี้จากหวายเทียม 3. ขั้นตอนการ สานฝาชี้จาก หวายเทียม	1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาน ฝาชี้จากหวาย เทียม 2. วิทยากรอธิบาย ขั้นตอน การสานฝาชี้จากหวายเทียม 3. วิทยากรร่วมกับ ผู้เรียน สาธิตการสานฝาชี้จากหวาย	30 นาที	23 ชั่วโมง
3	การบริหารจัดการ ใน การประกอบอาชีพการสานฝาชี้จากหวายเทียม	1. ผู้เรียนมีความรู้ การควบคุม คุณภาพการผลิต และพัฒนารูปแบบ การสานฝาชี้จากหวายเทียม	1. การควบคุม คุณภาพ การผลิต และพัฒนา รูปแบบ การสาน ฝาชี้จากหวาย เทียม 2. การคิดต้นทุน - กำไร 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (เปิด ขาย	1. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ วิทยากรและครูเรื่อง การควบคุม คุณภาพการผลิต และพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ เรื่อง การคิด ต้นทุน - กำไร 2. การนำเสนอ คำขาย ออนไลน์ ในเพจ OCCC	1 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง.

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
		2. ผู้เรียนสามารถ การคิดต้นทุน – กำไรได้ 3. ผู้เรียน สามารถ เลือก ช่องทางการ จัดจำหน่าย (เปิด ขาย ออนไลน์ ขาย ส่ง ขายปลีก)	ออนไลน์ ขายส่ง ขาย ปลีก)	สกร.ระดับอำเภอ หรือ ศกร.ระดับตำบล หรือขาย ส่ง ขายปลีก		
4	โครงการ อาชีพการ สานผ้าสีจาก หวายเทียม	ผู้เรียนสามารถ เขียนโครงการการ สานผ้าสีจากหวาย เทียม	การเขียนโครงการ การสานผ้าสีจาก หวายเทียม	วิทยากรร่วมกับ ผู้เรียนลง มือ ปฏิบัติการเขียน โครงการการ สานผ้าสีจาก หวายเทียม ให้มี ความ เหมาะสม และ ถูกต้อง	30 นาที	1 ชั่วโมง
รวม					3 ชั่วโมง	28 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

1. วัสดุที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
2. แผ่นพับ/ใบความรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. การสังเกต การสอบถาม
2. ผลงาน ชิ้นงาน

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ได้ตรวจสอบแล้วหลักสูตรเหมาะสม

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นายอนุสรณ์ สอนง่าย)

เจ้าหน้าที่การศึกษาต่อเนื่อง

อนุมัติ



(นางสาวจิรวรรณ จันทไชย)

ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเมืองสุโขทัย

เห็นชอบ



(นายสุทธิชัย เข้มคง)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา